



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๕/๒๕๔๕

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานันท์ สุขสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อนำเสนอประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายหลักและ วัตถุประสงค์ขององค์กร ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร	ที่ประชุมรับทราบ
	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพฤษศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	อนุมัติ
2	คณะเกษตร	ขออนุมัติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) แต่ H.I.H Prince Akishino แห่งประเทศญี่ปุ่น	อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ์ด้วย เนื่องจากเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยฯ ที่จะได้มีโอกาสถวายปริญญาเป็นครั้งที่ 2 ปริญญาที่ถวายครั้งแรกคือ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (ชีววิทยาประมง) เมื่อปี พ.ศ. 2537
3	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	มีมติให้แต่งตั้ง อาจารย์ชันทวัฒน์ จันทร์เจริญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 7 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยมีวาระการดำรง ตำแหน่ง 4 ปี
		แต่งตั้งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มีมติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา อรุณบรรเจิดกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์มิ่งขวัญ มิ่งเมือง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยมี วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	มีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เกียรติยุทธ กวีญาณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สืบต่อจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยชัย จีระชน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 (ต่อ)		แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์	มีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ประเทือง ทินรัตน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นผู้ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์สุเชาว์ พลอยชุม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในนโยบายและภารกิจของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ประกอบด้วย - ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อกุลวิทย์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ - รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ กรรมการสภาฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชลานันต์ ประธานสภาข้าราชการ มก. เป็นกรรมการ - นายพิชิตชัย ผ่องอุดม หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มอบสำนักงานกฎหมายตรวจสอบกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฯ สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งจะยังคงทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาต่อไปจนแล้วเสร็จได้หรือไม่
		ข้อมูลการจัด 50 อันดับมหาวิทยาลัยไทยด้านการวิจัยและด้านการเรียนการสอน	ที่ประชุมรับทราบ
		รายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาอุดมศึกษา	
		รายงานสรุปรายรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2548	
		งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	
ผลการเจรจาการจัดทำมารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550			
4	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	ขออนุมัติปรับสถานภาพและยกฐานะสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	อนุมัติ
5	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ขออนุมัติจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	อนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 1. ขอให้มีการติดต่อประสานงานเชื่อมโยงกันระหว่างวิทยาเขต ร่วมกันทำงานเป็นทีม โดยวิทยาเขตบางเขนเป็นศูนย์กลาง 2. ในการจัดสรรงบวิจัย ซึ่งส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่จัดสรรงบวิจัย ควรมีการปรับเปลี่ยนให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาเขตเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
6	สำนักงานบริหาร กลุ่มภารกิจวิชาการ	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
7	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 1. เป็นวิธีการเรียนการสอนแนวใหม่ที่ดีและทันสมัย เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา และช่วยลดปัญหาเรื่องอาคารสถานที่ 2. ควรมีกรอบการประเมินในการติดตามวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผล เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8	คณะสังคมศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549	อนุมัติ
9	คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ มก.	ร่างจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549	เห็นชอบและให้จัดทำเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ต่อไป
10	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	อนุมัติ
11	อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)